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ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  ชั้น ๒ วังไชยา กรมการปกครอง 
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ผู้มาประชุม 
๑. นายประจวบ  อาจารพงษ์   รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๒. นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
๓. ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๔. นายวีระชัย  นาคมาศ    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
๕. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
๖. นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๗. นายเทวัญ  หุตะเสวี    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
๘. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
๙. นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม     ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายรัชฐพนธ ์ ณ อุบล    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
๒. นายพิทยา  วงศ์ไกรศรีทอง   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  ๑. นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์  พลพรพิสิฐ  เจ้าพนักงานปกครอง ช านาญการพิเศษ สน.ปท. 
  ๒. นายวิสูตร  จ าพานชิย ์    หวัหน้ากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ๓. นายกิตติพงศ์  อุระวัตร    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
           ๔. นายราเชนทร์  ก าเหนิดสิงห์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
           ๕. นายสุขสันติ์  ไชยมุกสิก   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
           ๖. นายปกรณ์เกียรติ  กาฬษร   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
             ๗. นายธรรมศักดิ์  อุไรเรืองเดช   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
             ๘. นายจิราชัย  สุขมี    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔            
             ๙. นายกฤษชัย  เกษสุนทร    นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
                   ๑๐. นายวรวทิย์  ดวงแก้ว    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
           ๑๑. นางวราภรณ์  ลบัไพรี    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  กตร. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   
นายประจวบ  อาจารพงษ์  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  เป็นประธานการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 
- 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๙ 
                                  วันพฤหัสบดีที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙   
มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชา
รัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต (ควบคุมค่าเช่านา/
ลดค่าเช่านา)  
ผู้แทน สน.ปท.   - กราบเรียนท่านประธานและท่าน ผตปค. ทุกท่าน เรื่องโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็สืบเนื่องมาจาก 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการและรายงานความคืบหน้าให้ทางคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน และโดยเดือนนี้เราจะ
เริ่มการรายงานในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นครั้งแรก กรอบแนวทางในการด าเนินงานนี่ตามมติ ค.ร.ม.ก าหนดไว้
ว่าให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และให้สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  
ผต.ประจวบฯ   - แต่ครั้งแรกจ าได้ว่า ๓๑ ธันวาคม 
ผู้แทน สน.ปท.     - ค่ะตอนที่ครั้งแรกตอนที่เข้า ครม. ก าหนดให้ ๖๐ วัน ทีนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็มาดูว่า ๖๐ วัน เราคงไม่ทันแน่ก็เลยขอขยายเป็น ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทีนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็ 
ให้ประเด็นส าคัญมาว่าต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือแนวทางที่เราจัดท าให้ ซึ่งตอนนี้เรา
อัพโหลดขึ้นเอาให้ไว้ในเว๊บไซต์แล้ว แต่ตัวคู่มือจริงๆ อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์น่าจะแล้วเสร็จประมาณสัปดาห์หน้า
และแจกจ่ายให้จังหวัดได้ และประเด็นที่ท่านให้ความส าคัญคือต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ กรอบระยะเวลาการด าเนินงานในช่วงแรกนี่ ขออนุญาตท่านดูในเอกสารมันจะมีกรอบระยะเวลา
การด าเนินการไว้ในภาพที่เป็นภาพสี ในช่วงนี้ถึงวันที่ ๒๕ แล้วนี่วันนี้จริงแล้วเป็นวันที่ กบอ. จะต้องพิจารณาโครงการ 
ให้แล้วเสร็จ แต่ก็นับข้อมูลตอนนี้วันนี้จะมีการพิจารณาอีกส่วนหนึ่งแต่คิดว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เป็นบางโครงการ
ที่มีการส่งคืนให้ทางประชาคมทางหมู่บ้านได้พิจารณาโครงการใหม่ เพราะจะมีประเภทเค้ารวมโครงการมา แล้วต้อง
แยกลักษณะโครงการเบื้องต้นนี่ก าหนดให้ ๑ หมู่บ้าน ก าหนดให้ไม่เกิน ๒ โครงการ และก็จะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์
ข้อห้ามอะไรต่างๆ เนื่องจากจะมีคู่มือเดียวสัปดาห์หน้าคู่มือเสร็จแล้วก็จะเอาให้ทางท่าน ผตปค. ไว้เป็นเอกสาร
ประกอบ ขั้นตอนการด าเนินงานก็จะเป็นภาพสี เอกสารแนบให้เป็นระยะเวลา ส่วนประเด็นที่จะให้ฝากขอความ
กรุณาท่าน ผตปค. กรุณาได้ตรวจติดตามเป็นอย่างนี้ก่อนว่าการตรวจติดตามนี่ทางกระทรวงมหาดไทยนี่ขอความ
ร่วมมือไปยังท่าน ผต. กระทรวง ท่าน ผต. กรมทุกกรมในสังกัด ก็ ผต. กรมของกรมการปกครองเป็นพิเศษให้ช่วย
ด าเนินการตรวจติดตามโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดข้อมูลเบื้องต้น ณ ตอนนี้ผลการ
ด าเนินงานจะมีจ านวนหมู่บ้านที่ด าเนินการทั้งสิ้น ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน  เสนอโครงการเข้ามาแล้ว ๘๐,๑๑๖ โครงการ  
จะเป็นโครงการที่รวบรวม ๑๔๔ โครงการ หมู่บ้านเสนอโครงการเข้ามาครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ว่าอาจจะมีบาง
หมู่บ้านช่วงนี้อยู่ในการพิจารณาของ กบอ. ซึ่ง กบอ. อาจจะพิจารณาผ่านหรือไม่ผ่าน หมู่บ้านก็จะต้องส่งกลับให้ทาง
หมู่บ้านพิจารณาเพ่ิมเติม แล้วโครงการที่ผ่านการพิจารณา ๓๖,๖๓๕ โครงการ เป็นโครงการรวบรวม ๗๑ โครงการ 
ประเด็นที่จะขอให้ ผตปค. ได้ด าเนินการกรุณาตรวจติดตามก็เป็นเรื่องของการด าเนินการโครงการขอให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดคือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของโครงการว่าต้อง
ด าเนินการโดยด้วยความถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใส รวมทั้งในเรื่องของการบันทึกข้อมูลในระบบ E–Report ของระดับ
อ าเภอและจังหวัด เพราะเราจะใช้ข้อมูลจาก E–Report เป็นการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ คือเราจะตัด
ยอดทุกวันศุกร์ รายงานผู้บริหารทุกวันจันทร์และก็จะประชุมกันวันพุธ ทีนี้ก็มีบางจังหวัดรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลา 
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ใน E–Report เราให้ Key ได้ทุกวันไม่มีหยุด 
ผต.ประจวบฯ  - ทีนี้ประเด็นที่บอกว่ารวบรวม ๗๑ โครงการ ดูจากข้อมูลที่ให้ ๗๕ โครงการ 
ผู้แทน สน.ปท.  - อันนี้ปรับข้อมูลเมื่อเช้านี้ อันที่ให้ท่านยังเป็นเอกสารเดิมอยู่ 
ผต.วีรชัยฯ  - E–Report ให้อ าเภอ Key หรือจังหวัด 
ผู้แทน สน.ปท.  - Key ได้จากพ้ืนที่จากอ าเภอได้เลย 
ผต.ประจวบฯ  - อ าเภอ Key E–Report ทีนี้ประเด็นที ่E–Report ที่มีปัญหาอยู่เคยบอกกับ สน.มน. เค้าไหม 
ในประเด็นว่าปลัดอ าเภอเวลา Key แต่ไม่รู้ว่าที่ Key จะสัมพันธ์กับของจ านวนเราไหม สน.มน. เวลา Key เรื่องนี้ต้อง Key 
เข้า 
ผู้แทน สน.ปท.  - ไม่เกี่ยวกันอันนี้จะท าระบบขึ้นส าหรับโครงการ ๒๕๐,๐๐๐ โดยเฉพาะโดยความร่วมมือ 
ของ ศสป.  
ผต.ประจวบฯ   - ทดลอง Key ในพ้ืนที่ไหมเพราะว่ามันมีปัญหาแต่ละที่ 
ผู้แทน สน.ปท.  - ตอนนี้ตรวจสอบจากโครงการที่ Key เข้ามาไม่มีปัญหาอะไร มีปัญหาว่าบางพ้ืนที่เค้ายังบอก
ว่าเค้ายังไม่ทราบข้อมูลว่าต้อง Key หรืออยากท าให้เสร็จครบทีเดียวแล้วค่อย Key ทีเดียว เราอยากถามความคืบหน้าเรา
ก็เลยขอความกรุณาว่าแค่ไหนเราก็ Key เลยไม่ต้องรอครบ 
ผต.ทศพลฯ  - ข้อขัดข้องในภาพรวม  
ผู้แทน สน.ปท.  - ในภาพรวมทีมี่ปัญหาเค้าก็จะแจ้งกับเราว่าเค้าไมส่ามารถที่จะ Key ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของ
ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่เรา Key ไป แจ้งมาให้เราแก้ไขพอแก้ไขเสร็จแล้วก็แจ้งกลับไปว่าตอนนี้แก้ไขแล้วสามารถ Key ได้
แล้ว ไม่น่ามีปัญหาในส่วนนั้นแล้ว อีกประเด็นคือในระยะแรกจะเป็นเรื่องของการรวบรวม ซึ่งรอบที่ผ่านมาไม่อนุญาตให้มี
การรวบรวมตอนนี้เราต้องแก้ระบบการรวบรวมแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเท่าที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ 
ผต.ประจวบฯ  - แต่ทุกอ าเภอก็รู้แล้วนะว่าเค้าต้อง Key เรื่องนี้ 
ผู้แทน สน.ปท.  - เราสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ทราบแล้ว แต่เมื่อวันก่อนยังมีบางอ าเภอที่ยังไม่ทราบ
ว่าเค้า Key ผิด ส่วนใหญ่เราจะประสานจังหวัดให้ช่วยไล่อ าเภอให้เค้าช่วย Key มาให้หน่อยได้ไหม แต่ตอนนี้น่าจะ Key 
เข้ามาเนื่องจากว่าเค้ารายงานประชาคมมาครบแล้ว เราเชื่อว่าเค้าต้องทราบแล้วว่าเค้าต้อง Key เพราะเค้ารายงานจ านวน
หมู่บ้านมาครบทุกอ าเภอแล้ว 
ผต.ประจวบฯ  - เดิมทีสั่งไปที่จังหวัด แต่ตอนนี้สั่งไปให้อ าเภอท าก็ไปตกหนักที่ปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอก็รับ
งานหนักแล้วบางอ าเภอมีปลัดอ าเภอแค่ ๓ คน ซึ่งอัตราก าลังมันน้อยท าให้งานมันโหลด ถ้า ๓ คนงานทะเบียนก็วิ่งไปไหน
ไม่ได้แล้ว แล้วยังเจองานเข้าไปอีกไม่ไหวแน่ แตห่ยั่งว่ากรมเราก็ท าได้แต่ก็ต้องดูแลเค้าเป็นพ่ีเลี้ยงเค้า 
ผู้แทน สน.ปท.  - ต้องที่คุยกับทาง ศสป. เราก็พยามคุยกันว่าอย่างระบบนี่พยายามท าให้ง่ายที่สุดให้เค้ากรอก
ข้อมูลน้อยที่สุดเพ่ือที่เค้าจะได้ท างานได้ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่พอมาถึงแล้วบางส่วนนี่ผู้บริหารเค้าต้องการข้อมูลที่ละเอียด
เราก็เลยท าได้ ณ ตอนนี้เข้าใจว่าทุกอ าเภอสามารถด าเนินการได้โดยไม่ติดขัด 
ผต.ประจวบฯ  - คือผมอยากจะเสนอประเด็นตอนนี้เรามีปลัดอ าเภอเรามีโทรศัพท์ประจ าตัว แล้วอินเตอร์เน็ต
มันจ ากัดด้วยข้อจ ากัดว่าให้เท่าไรถ้าเกินกว่านั้นคุณต้องไปเติมเงิน สน.ปท. จะท าอย่างไรให้เค้าใช้งานโทรศัพท์ได้คล่องตัว
และเค้าสามารถ Key ได้ทุกที่ไม่ต้องมาที่อ าเภอที่เค้าท างานอยู่ที่มี WiFi 
ผู้แทน สน.ปท.  - อันนี้เราก็จะประสานกับ ศสป. อีกที เรียนท่านเพ่ิมว่าตอนนี้เราก็มีระบบไลน์ของกลุ่ม 
สน.ปท. ว่าอ าเภอไหนจังหวัดไหนที่ยังไม่ส่งมาบางทีเราก็ใช้วิธีการประสานกลับเข้าไปเอาข้อมูลเพ่ือให้เค้าส่งไลน์มารวม
เป็นข้อมูลได้ ไลน์ของสื่อสารมันใช้ได้ WiFi ไม่จ ากัด แต่ว่าความเร็วอาจลดลง ๔จีอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ความเร็วมันจะลดลง
แต่มันก็ยังใช้ WiFi ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะช้า 
ผต.สมศักดิ์ฯ  - ในส่วนของงบบริหารจัดการของอ าเภอ จ าเป็นว่าจะต้องเบิกจ่ายภายในกรอบวันที่ ๓๑ 
มกราคม หรือว่าจะชะลอไว้ก่อน 
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ผู้แทน สน.ปท.  - เรียนอย่างนี้งบเบิกจ่ายของอ าเภอนี่ จริงๆ มันเป็นงบของปี ๒๕๕๙ จากการประสานแล้วเค้า
บอกว่าจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เนื่องจากงบเราได้ช้าตอนนี้อยู่ระหว่างที่เราจะประสานกับ กค. 
ว่าเราจะขอขยายระยะเวลาจากเดือนธันวาคมไปได้ถึงเดือนมกราคมหรือมีนาคมหรือไม่ เพราะว่าตามหลักเวลาขยายก็จะ
ขยายได้ ๓ เดือน ตอนนี้อยู่ระหว่างที่เราจะไปประสานกับ กค. ว่าตัวนี้เค้ามีก าหนดมาอย่างไรแล้วขอขยายได้หรือไม่อันนี้
รับไว้ก่อนเพราะว่าก าลังประสานอยู่ 
ผต.ประจวบฯ  - ผมได้ดูเอกสารอยู่ในแผ่นแรกเขียนอย่างแผ่นที่สองเขียนอีกอย่าง ให้กรรมการหมู่บ้านไปส่ง
จังหวัดแล้วก็มาส่งมาอ าเภอ คือแผ่นหนึ่งเขียนส่งอ าเภออีกแผ่นหนึ่งเขียนส่งจังหวัด ให้กรรมการเป็นคนไปส่งจังหวัด 
ผู้แทน สน.ปท.  - อันนี้ก็มีแจ้งในคู่มือแล้ว ถ้ามีให้น าเงินเหลือจ่ายดอกเบี้ยและค่าปรับน าส่งไปยังที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเพ่ือรวบรวมน าส่งที่ท าการปกครองจังหวัด 
ผต.ประจวบฯ  - อันดูข้อ ๑๒ คือมันมีประเด็นที่ออกมา ๒๐๐,๐๐๐ ก่อน 
ผู้แทน สน.ปท.  - อันแรกนี่ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหลายรอบขออภัยจริงๆ พอคุยกับ
ส านักงบนี่เราคิดว่านิ่งแล้ว เราก็แจ้งไปทางอ าเภอเพ่ือการท างานก่อนพอชี้แจงในหลักเกณฑ์ พอมีแก้ไขแล้วใช้คู่มือตัวนี้
เป็นตัวตั้ง 
ผต.ประจวบฯ  - เอาเป็นว่าส่งอ าเภอนะไม่ใช่ กม. ไปส่งจังหวัดนะ 
ผู้แทน สน.ปท.  - ส่งอ าเภอเพ่ือให้อ าเภอน าส่งที่ท าการปกครองจังหวัด 
ผต.วีระชัยฯ  - คู่มือแจ้งเค้าไปหรือยัง 
ผู้แทน สน.ปท.  - คู่มือนี่อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์แล้ว แต่ว่าตัวเอกสารคู่มือจริงๆ คงเป็นสัปดาห์หน้าก็จะส่งได้ 
ไม่เกินสัปดาห์หน้า 
ผต.วีระชัยฯ  - เข้าใจว่าตอนนี้ทางจังหวัด/อ าเภอ เค้าว่าคู่มือนี้ยังไม่ออกมา 
ผู้แทน สน.ปท.  - ออกแล้วค่ะ 
ผต.วีระชัยฯ  - แจ้งไปแล้ว 
ผู้แทน สน.ปท.  - แจ้งอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์แล้ว และแจ้งชัดเจนว่าให้ถือปฏิบัติตามคู่มือเลย และตามหนังสือสั่ง
การที่ออกมานี่ก็ให้ถือปฏิบัติ 
ผู้แทน สน.ปท.  - ชี้แจงเรื่องการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตว่า มท. ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ด าเนินการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตใน
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพ่ือตอบสนองมาตรการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรชาวนา ดูแล
ให้เกษตรกรชาวนามีรายได้ที่เหมาะสมและได้รับความเป็นธรรม โดยก าหนดแนวทางไว้ ๒ มาตรการ คือ มาตรการควบคุม
ค่าเช่านาและลดค่าเช่านา และมาตรการลดค่าเช่านาหรืองดเก็บค่าเช่านากรณีประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งได้ด าเนินการลดค่า
เช่านาลงได้ คิดเป็นเงิน ๒๐,๑๐๐,๙๐๕ บาท และ ๒,๙๖๓,๘๑๘ บาท ตามมาตรการทั้งสองตามล าดับ 
   ส าหรับประเด็นที่จะขอความกรุณาจาก ผตปค. ช่วยตรวจติดตามมีจ านวน ๒ เรื่อง คือ  
เรื่องมาตรการควบคุมค่าเช่านา/ลดค่าเช่านา ฤดูการผลิตปี (นาปี) ๒๕๕๙/๖๐ และการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. มาตรการควบคุมค่าเช่านา/ลดค่าเช่านา ฤดูการผลิตปี (นาปี) ๒๕๕๙/๖๐ 
                ๑. บัญชีผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาในรอบการท านาปี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็น
ต้นไป) ว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

๒. ในแต่ละพ้ืนที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าหรือเรียกรับค่าเช่าเกินกว่าอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่ 
คชก.ต าบลก าหนดหรือไม่ 
                                   ๓. ในพ้ืนที่มีการเจราจาลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท หรือไม่ 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินการทุกเดือนหรือไม่ 
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   ๒. การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
                ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คชก.) ใน ๓ ระดับ (คชก.
จังหวัด คชก.อ าเภอ  คชก.ต าบล) ว่ามีการแต่งตั้งครบทุกระดับแล้วหรือไม่ 
                                   ๒. มีการประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คชก.) ใน ๓ ระดับ (คชก.
จังหวัด คชก.อ าเภอ   คชก.ต าบล) หรือไม่  
                                   ๓. มีการประกาศก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ 
                                   ๔. เรื่องร้องเรียน การเช่านา ค่าเช่านา ระยะเวลาการเช่านา มีอยู่จ านวนเท่าไร และ
ด าเนินการถึงขั้นตอนใด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
   ๓.๓ สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ผอ.กตร.                 - แจ้งเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - 
ปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ เรื่อง คงค้าง ๑๓ เรื่อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - รายชื่อหน่วยงานทีจ่ะเชิญมาให้ข้อมูลในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการไปตรวจราชการ 

- 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
- 

    
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  ธนพจน์  บุตรศิริ 
               (นายธนพจน์  บตุรศิริ) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

วราภรณ์  ลับไพรี 
(นางวราภรณ์  ลับไพรี) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้จดรายงานการประชุม  

    กลุ่มงานตรวจราชการ 


